



จดหมายข่าว



ไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังปัญหาของแต่ละชุมชนแล้วนำมาพัฒนาได้ตรงความต้องการจริง ๆ โดยเป็นการลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน จากการเปิดรับฟังเสียงสะท้อนของคนในชุมชน แล้วกำหนดเป็นความตกลงของการอยู่ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ แม้ว่า “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” จะคล้ายกับสิ่งทั้งหลาย ๆ หน่วยงานภาครัฐดำเนินการกันเป็นประจำอยู่แล้ว ในการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ แต่สิ่งที่ต่างจากโครงการทั่วไปคือแนวทางดำเนินงานที่เน้นลงพื้นที่รับฟังความต้องการของประชาชนจริง ๆ โดยยึดเอาประชาชนที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อนเป็นศูนย์กลาง จากนั้นถึงนำข้อมูลที่ได้ไปประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาได้ตรงจุดจริง ๆ





จดหมายข่าว



วันสตรีสากล (International Women's Day) วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี

"วันสตรีสากล" เกิดขึ้นจากกรรมาทรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮือประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119 คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857 (พ.ศ.2400) เทศบาลตำบลหนองบัว ประสานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทสตรีภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ให้มีศักยภาพและความภาคภูมิใจในบทบาทและสิทธิสตรี ดังสโลแกนของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ว่า "สตรีหนองบัวยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0"

จัดทำโดย : เทศบาลตำบลหนองบัว (กองวิชาการและแผนงาน) www.nongbuaudon.go.th



จดหมายข่าว



สายใยสัมพันธ์พี่น้องเขี้ยว - เหลือง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ พันชะโก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการสายใยสัมพันธ์พี่น้องเขี้ยว-เหลือง พิธีมอบ วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธี มีนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานชุมชน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส และผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก





จดหมายข่าว



โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เทศบาลตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น บริเวณศาลากลางบ้านชุมชนโพนทอง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการออกให้บริการประชาชนในเชิงรุก ด้วยการสอบถามปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของพี่น้องประชาชน การให้บริการด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านงานช่าง ด้านสุขภาพ การคลัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านนิติการ ด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นการออกให้บริการที่ครบวงจรเป็นประจำทุกปี โดยมี นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายแจ้ ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน เข้าร่วมโครงการ มีประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการนำสุนัขมารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า





จดหมายข่าว



โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมโพ้นทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักการดูแลสุขภาพตน โดยเริ่มด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง การตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ การตรวจวัดความดันโลหิต และกิจกรรมกลุ่มและละลายพฤติกรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การตรวจหาความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่โรคภัย"และ"การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย"การฝึกกิจกรรม การป้องกันการหกล้ม โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กิจกรรมฝึกทักษะทางสังคม หมอลำเพลินใจ รำวงสามัคคี โดยคณะวิทยากรจากท่านลำดวน อ่อนละมุน





จดหมายข่าว



โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้เห็นความสำคัญของการเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ และผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมโครงการฯ

